



CHAYO โยกเข้า SET ฉลุย

■ เปิดไฟเขียวบึกกองทุนถือหุ้น ■ วางเป้าผลงานปี 64 โต 25%

นิเวศ คอนเน็คท์-CHAYO โยกเข้า SET ฉลุย เปิดไฟเขียว บึกกองทุนถือหุ้น เสริมธุรกิจแข็งแกร่งระยะยาว มั่นใจ รายได้ปี 64 โตกว่า 25% ทุ่มงบ 1,200 ล้านบาท ลุยซื้อหุ้นนี้ เข้าพอร์ต ขณะที่ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่วางเป้าโต 100%

นายสุชสันต์ ยะคะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผย เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.63 บริษัทได้ย้ายกระดานซื้อขายจาก ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปยังตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มธุรกิจการเงิน

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)



GPSC เดินเครื่องโรงงานแบตเตอรี่ Q2/64 ลงทุน 1 พันล้านบาท-พร้อมลุยต่อเฟส 2

นิเวศ คอนเน็คท์ - GPSC ลั่นเดินเครื่อง โรงงานแบตเตอรี่ไตรมาส 2/64 เฟสแรก 30 MWh พร้อมขยายเฟส 2 เป็น 100 MWh เพิ่มขีด แข่งขันให้ธุรกิจ

นายวราวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล

เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเดินเครื่องโรงงานผลิต แบตเตอรี่ G-Cell ที่ใช้เทคโนโลยี Semi-Solid ในไตรมาส 2/64

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)



ทำทุกวันเป็นวันทำดีทำได้... ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จัดกิจกรรม "ชวตวิเศษ" ภายใต้โครงการ "ทำทุกวันเป็นวันทำดีทำได้" ด้วยแนวคิดขยายผลสู่ศูนย์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 18 ธ.ค. 63 เชิญชวนพนักงาน รวมถึงชุมชน วัด โรงเรียน บริเวณใกล้เคียง นำขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว มาทำไม้กวาดพลาสติก จำนวน 3,000 อัน เพื่อมอบให้สำนักงานเขต รวมถึงชุมชน วัด โรงเรียน ซึ่งคาดว่าจะลดปริมาณขยะจาก ขวดพลาสติกประมาณ 135,000 ขวด

SCB ซึ่ส่งออกข้าวปี 64 ลุ้น 7.5 ล้านตัน พุ่ง 31% จับตาราคาไหมต่ำลง

นิเวศ คอนเน็คท์ - SCB ประเมิน ส่งออก ข้าวไทยปี 64 พื้นตัวมาอยู่ที่ 7.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 31% จากปี 63 หลังประเทศคู่ค้ายังมี การสต็อกข้าวในประเทศ

นางสาวกัญญารัตน์ กาญจนวิสุทธิ นักวิเคราะห์อาวุโส, Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เปิดเผยว่า ปริมาณการส่งออกข้าวไทย ปี 64 จะฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ 7.5 ล้านตัน ขยายตัว 31% จากปี 63 โดยประเทศผู้นำเข้าข้าวยังคง มีแนวโน้มเพิ่มปริมาณสต็อกข้าวในประเทศ เป็นโอกาสสำหรับการส่งออกข้าวไทย

ขณะที่ความต่อเนื่องของโครงการประกัน รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี 63/64 ที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงิน 46,807 ล้านบาท

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)





สุขสันต์
ยศะสินธุ์

CHAYO

เนื่องจากมีความพร้อมและคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งจากผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ทุนจดทะเบียน มูลค่าการซื้อขาย ประกอบกับ เป็นการเปิดโอกาสให้กองทุน หรือนักลงทุน

สถาบันเข้ามาลงทุนใน CHAYO ได้ตรงตามเงื่อนไขการลงทุน ซึ่งที่ผ่านมามีหลายกองทุนสนใจจำนวนมาก คาดว่าหลังจากนี้จะช่วยเสริมศักยภาพให้บริษัทแข็งแกร่ง รวมถึงเสริมความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและพันธมิตรมากขึ้น

สำหรับภาพรวมธุรกิจในปี 64 ตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 25% ตามการบริหารหนี้ที่ซื้อเข้ามาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงพอร์ตหนี้คงค้างที่สูงขึ้น โดยปีหน้าประเมินว่าจะมีหนี้เสียในระบบสูงถึง 600,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นโอกาสที่ดี ที่บริษัทจะเข้าซื้อหนี้เสียจากสถาบันการเงินเข้ามาบริหาร ติดตามเพื่อสร้างภาพรวมธุรกิจให้มีความยั่งยืนในระยะยาว

เบื้องต้น วางงบลงทุนไว้ประมาณ 1,200 ล้านบาท เพื่อซื้อหนี้โดยคุณภาพ (NPL) จากสถาบันการเงินเข้ามาบริหารในพอร์ตเพิ่ม คาดว่าน่าจะได้มากกว่า 10,000 ล้านบาท

ล่าสุดได้ซื้อหนี้มาบริหารเพิ่มอีก 15,500 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 63 จะมีหนี้ที่ซื้อมาเพื่อบริหารไม่น้อยกว่า 63,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน 37,950 ล้านบาท และหนี้ที่มีหลักประกัน 15,564 ล้านบาท

ด้านธุรกิจปล่อยสินเชื่อในปี 64 วางเป้ายอดปล่อยสินเชื่อใหม่เติบโต 100% คิดเป็นสินเชื่อ 140 ล้านบาท จากสิ้นปี 63 ที่จะอยู่ที่ 60-70 ล้านบาท ●



วรวัฒน์
พิทยศิริ

GPSC

โดยเฟสแรกจะดำเนินการผลิตแบตเตอรี่ขนาด 30 MWh (เมกะวัตต์ชั่วโมง) ด้วยงบประมาณลงทุนรวมกว่า 1,100 ล้านบาท บนพื้นที่ 12 ไร่ ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โดยโรงงานแบตเตอรี่ด้วยเทคโนโลยี Semi Solid แห่งแรกของประเทศไทยเฟสแรกนั้น มีเป้าหมายเพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้า ทั้งในสวน Mobility และ Stationary ป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรม สถานีอัดประจุ ธุรกิจขนส่ง อาทิ รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆ เป็นต้น

รายงานข่าวแจ้งว่า ภายหลังจากเปิดดำเนินการเฟสแรก บริษัทมีแผนจะขยายกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 100 MWh จากนั้นจะพิจารณาความต้องการของตลาด เพื่อพิจารณาส่งโรงงานเชิงพาณิชย์แห่งใหม่ในที่ตั้งอื่น เป็นโรงงานขนาดใหญ่ (Giga Scale) ไม่ต่ำกว่า 2 GWh จะเป็นการร่วมทุนกับพันธมิตร เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านพลังงานที่จะรองรับกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) รวมทั้งทิศทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและการใช้พลังงานสะอาดในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับธุรกิจ ●

SCB

รวมถึงมาตรการคู่ขนาน อย่างเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตที่ในเบื้องต้นกำหนดไว้ที่ 500 บาทต่อไร่ จะยังคงใจให้ชาวนายังคงเพาะปลูกข้าวต่อไป

ประกอบกับคาดการณ์ Yield การเพาะปลูกข้าววนปี โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฤดูการผลิตปี 63/64 อยู่ที่ 416 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มสูงขึ้นจากฤดูการผลิตปี 62/63 อยู่ที่ 393 กิโลกรัมต่อไร่ ประกอบกับปริมาณน้ำใช้การได้ในเขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่หลัก



กัญญารัตน์
กาญจนวิสุทธิ

ในการเพาะปลูกข้าววนปี ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่เดือนต.ค.63 จะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม อุปทานที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกในปี 64 มีแนวโน้มลดลง

จากปีนี้ และทำให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาส่งออกข้าวไทยกลับมาปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ แม้ปริมาณการส่งออกข้าวไทยในปี 64 จะมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นแต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าในอดีตค่อนข้างมาก ●



3การไฟฟ้าตั้งการ์ดรับมือโควิด-19

นิวส์ คอนเน็คท์- กฟผ.-MEA-PEA ชวนคนไทย
ร่วมใจตั้งการ์ดอย่าตก เว้นระยะห่างต้อนรับ
เทศกาลปีใหม่ 64 ผนึกกำลังเตรียมพร้อม
ดูแลระบบไฟฟ้าให้มั่นคงและเพียงพอ

นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของ COVID-19
ระลอกใหม่ เริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่เก่า
ต้อนรับปีใหม่ 2564

กฟผ. ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (MEA)
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เชิญชวน
คนไทยเฉลิมฉลองปีใหม่กันในรูปแบบวิถีใหม่
New Normal ร่วมใจกันเว้นระยะห่าง หรือ
ส่งความสุขทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งความสุข
ให้แก่กันอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันตนเอง
จากการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อ
COVID-19 เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลาย
โดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ กฟผ. MEA และ PEA จะทำหน้าที่



ดูแลรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อม
ตลอด 24 ชั่วโมง รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของประชาชน โดยเตรียมพร้อมการบริหาร
จัดการโรงไฟฟ้าในระบบ กฟผ. ให้มีกำลังผลิต
สำรองที่เพียงพอ เตรียมความพร้อมของระบบ
ส่งไฟฟ้า สายและเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์
ระบบส่งต่างๆ โดยงดการบำรุงรักษานอกแผนที่
ไม่มีความจำเป็น

นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์จัดการภาวะ

วิกฤต COVID-19 ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อ
ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
และนโยบาย WorkFormHome (WFH) ของภาครัฐ
และเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการภายใต้
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
อย่างเข้มงวด รวมทั้งจัดเตรียมทีมเจ้าหน้าที่
เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน กรณีเกิดเหตุ
ขัดข้องของระบบไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพข่าว



หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2564

พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000 ผืน
จากนางสาวปานี เจียรดิฐ ผู้อำนวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรม
องค์กรเพื่อสังคม ผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในงาน
แถลงข่าวกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2564” สำหรับนำไปมอบให้แก่
ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.พพระและอ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

AGE รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน

นางสาวปณิดา ควรสถาพร (ชวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.เอเชีย
กรีน เอนเนอจี้ หรือ AGE รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเปิดเผย
ข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2563
จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยมีนายวรรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบัน
ไทยพัฒน์ เป็นผู้แทนมอบรางวัล ในงาน “The State of Corporate
Sustainability” ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องออคิดทอริยม ชั้น 5 หอศิลป์กรุงเทพฯ

